

คาคศก.โลกฟื้นต้นจิตีพีทะลุ4% จี้รับมือ'บาทแข็ง-เกษตรทรุด'

กรุงเทพธุรกิจ ● สศช. แกลงตัวเลขจีดีพี ไตรมาส4/60 ขยายตัว 4% ทั้งปี 60 ขยายตัว 3.9% ประเมินจีดีพีปีนี้เฉลี่ยขยายตัว 4.1% "ปรเมธี" ชี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่โหมดโตตามศักยภาพ หวังส่งออกขยายตัว 6.8% ตามภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้น แนะรับมือความผันผวนค่าบาท หลังบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง ขณะสินค้าเกษตรติดตามใกล้ชิด "สมคิด" พอใจจีดีพีปี 60 ย้ำต้องเร่งสร้างฐานใหม่เศรษฐกิจ พร้อมให้การบ้านหุดพาณิชย์ทั่วโลก ต้นเป้าส่งออกปีนี้โต 8% วานนี้ (19 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ไตรมาส4ปี 2560 และทั้งปี2560 ที่ขยายตัว 3.9% และประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก



ปรเมธี วิมลศิริ

อ่านประกอบ
ลุงทุนภาครัฐ 'ติดลบ' ฤดู 'จีดีพี' ปี 60 โตต่ำเป้า | 2

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสศช. ระบุว่า จีดีพี ไตรมาส 4 ปี2560 และทั้งปี 2560 ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตัว4% เป็นผลมาจากด้าน

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

ภาค ศก.

การใช้จ่ายทั้ง การบริโภคเอกชน การใช้จ่ายรัฐบาล และการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ จีดีพีทั้งปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 3.9% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 ที่ขยายตัว 3.3%

เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.5% การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว 0.2% ชะลอตัวลงจากขยายตัว 1.8% ในไตรมาสก่อน ด้านการลงทุนรวมขยายตัว 0.3% โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 2.4% ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลง 0.6% เป็นผลจากปัญหาหน้าท่วมและปรับปรับตัวด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวที่ 11.6% ส่วนด้านการผลิต พบว่าในภาคเกษตรปรับตัวลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับการขยายตัว 9.7% ในไตรมาสก่อน เป็นผลจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งฝนตกมากและน้ำท่วมวางกรอบศก.ปีนี้โต3.6-4.6%

สศช.ได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3.6-4.6% มีค่ากลางอยู่ที่ 4.1% โดยมีความเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวเกินกว่า 4% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวถือว่าเศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้ตามศักยภาพในระดับ 4-5% ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจโลก

ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 3.6% แต่จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ยุโรป และจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพิ่มเป็น 3.8% และปริมาณการค้าโลกปรับเพิ่มจาก 4% เป็น 4.2% ประเมินส่งออกโตต่อ6.8%

ส่งผลให้สศช.ปรับคาดการณ์ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 6.8% จากเดิมที่คาดการณ์ส่งออกไว้ที่ 5% โดยมีความเป็นไปได้ที่การส่งออกอาจปรับเพิ่มได้มากกว่าที่ สศช.คาดการณ์แต่คงไม่ขยายตัวเกินระดับ 10%

ขณะที่ การลงทุนของภาครัฐปีนี้จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญเช่นกันหลังปรับตัวได้กับพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่แล้ว ขณะที่โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้วจะเริ่มเข้าสู่การก่อสร้างในปีนี้ ในโครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) จะเริ่มดำเนินการ ขณะที่ พ.ร.บ.อีอีซี ที่ผ่านความเห็นชอบของ สนช.

คาลงทุนรวมปีนี้ขยายตัว5.5%
สศช.ได้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะการลงทุนรวมจะขยายตัว 5.5% แบ่งเป็นการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 3.7% การลงทุนภาครัฐขยายตัว 10% การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 3.2% การอุปโภคภาครัฐขยายตัว 3.2% มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัว 9.5% และคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดต่อจีดีพีลดลงเหลือ 7.8%

"เศรษฐกิจในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน แต่จะขยายตัวได้ถึง 5% ตามที่บางหน่วยงานมีการคาดการณ์ไว้หรือไม่ ตอนนี้สศช.ยังขอคงประมาณการไว้เดิมตามกรอบสูงสุดที่ 4.6% ก่อน ซึ่งถ้าเกิดจะให้เศรษฐกิจขยายตัวถึง 5% คงต้องหวังให้เครื่องชี้ต่างๆ ปรับตัวได้ดีเกินเป้าหมายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การส่งออก และ

การบริโภค ต้องเกินกว่าเป้าหมายทั้งหมด” นายปรเมธี กล่าว จรับมือบาทแข็งจุดกำไรส่งออก

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในปี 2560 มีการแข็งค่าต่อเนื่องและเฉลี่ยอยู่ที่ 33.9 บาทต่อดอลลาร์ โดยในปี 2561 สศช.มองว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปรับคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนมาอยู่ที่ 31.5-32.5 บาทต่อดอลลาร์ จากเดิมที่คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 34-35 บาทต่อดอลลาร์

โดยมองว่าการอ่อนค่าของเงินบาทจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับการลงทุนของภาคเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งหากมีการนำเข้าสินค้าทุน-เครื่องจักร รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะกดดันดุลบัญชีเดินสะพัดและทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ ส่วนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยมีกลไกในการดูแลไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไป

“การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจมาอยู่ในระดับ 4% เป็นเรื่องที่น่าพอใจ เพราะเท่ากับว่าเศรษฐกิจของเราโตได้ตามศักยภาพ และจะช่วยให้ตัวเลขว่างงานลดลงจากเดิมที่มีตัวเลขว่างงานสูงสุดประมาณ 1.3% ในไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนลดลงเหลือ 1.1% ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และคาดว่าอัตราว่างงานจะปรับตัวลดลงอีกมาใกล้เคียงกับระดับเดิมที่ 0.9-1% สะท้อนว่าแม้จะปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีที่อาจชะลอการจ้างงานบางส่วน แต่ก็สร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นในบางสาขาอาชีพเช่นกัน” นายปรเมธีกล่าว

เร่งรัฐเบิกจ่ายงบลงทุนต้นศก.

สำหรับประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปีนี้นั้น สศช.ระบุว่าควรมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปี โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ 72% และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ได้ไม่ต่ำกว่า 77% ให้มีความสำคัญกับการสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตนอกภาคเกษตรเพื่อชดเชยการลดลงของแรงขับเคลื่อนจากภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาที่อาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตัวเลขจีดีพี ปี 2560 ที่ขยายตัวได้ 3.9% ถือว่าน่าพอใจ หากโครงการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายตัวเลขน่าจะออกมาดีกว่านี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะเร่งสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน

ม.หอการค้าฯจับเป้าจีดีพีโต4.4%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีใหม่นี้ใหม่ โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ 4.4% จากเดิมที่คาดว่าจะไว้ที่ 4.2% เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวสูงกว่าที่คาด ขณะที่การส่งออกและการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปีนี้จะส่งออกจะขยายตัวได้ถึง 6% จากเดิมมองไว้ที่ 4.3%

บีทูพาณิชย์ดันเป้าส่งออกโต8%

นายสมคิด เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจาก 58 ประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ว่า ได้กระตุ้นให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ระดับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สคร.) 58 แห่งทั่วโลก เร่งผลักดันการทำงานให้ขับเคลื่อนการค้าและการส่งออกของไทยให้สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ที่นำเสนอมา เพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือจะขยายตัว 8%

ธปท.จับตานโยบายค้าสหรัฐ

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ต้องติดตามพัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการกระจายตัวของกำลังซื้อในประเทศ